
  
              ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          PHƯỜNG PHỔ NINH                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

           Số:          /BC-UBND         Phổ Ninh, ngày  11   tháng 10  năm 2024 

 

BÁO CÁO   

Trả lời ý kiến cử tri kỳ họp HĐND phường giữa năm 2024 

  

Trên cơ sở Báo cáo tổng hợp của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam phường về ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND 

phường giữa năm 2024 tại Báo cáo số  21/BC-MTTQ-BTT ngày 18/6/2024, UBND 

phường Phổ Ninh sau khi kiểm tra các ý kiến phản ảnh, kiến nghị của cử tri, trả lời, cụ 

thể:  

I. TDP An Ninh 

 1. Cử tri đề nghị UBND cần kiểm tra khảo sát đóng mốc của những đám ruộng 

được nhận tiền bồi thường của tiểu dự án Sông Trà Câu để làm tuyến đường ra đồng 

Gò Phết, vì ý kiến này cử tri tham gia nhiều năm nhưng không được giải quyết. 

 Trả lời: 

 Hiện nay, qua kiểm tra hồ sơ đối với dự án sông Trà Câu liên quan đến tuyến 

đường đồng Gò Phết thì bộ phận địa chính không tìm thấy thông tin về việc thu hồi đất 

của hộ dân. Do đó, không có cơ sở để địa chính đo đạc, cắm lại mốc giới đã thu hồi 

trước đây. 

 2. Cử tri đề nghị UBND phường quan tâm cho bê tông hoá tuyến mương chảy 

về Đồng Cát, Đồng Cấm An Ninh để bà con thuận lợi trong việc tháo nước. Vì hiện 

nay tuyến mương đất trên nhỏ, chảy lên vùng ruộng cao thì ngập vùng ruộng ở phía 

dưới nên quá khó khăn cho việc thả nước cho bà con. 

  Cử tri đề nghị UBND phường cần quan tâm bố trí ngân sách cho thi công tuyến 

đường Lộ Bàn đi An Ninh giai đoạn 2 đoạn ra nghĩa trang Gò Phố Triệu, vì hiện nay 

tuyến đường này vào mùa mưa lầy lội xe đưa tang đi lại khó khăn. 

 Trả lời: 

Việc nhân dân dân đề nghị kiên cố hóa kênh mương bê tông, đầu tư nâng cấp 

đường bê tông phục vụ sản xuất và đi lại là rất cần thiết. Tuy nhiên nguồn ngân sách 

Phường không có khả năng đầu tư, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn ngân sách cấp trên 

hỗ trợ. Vì vậy để thực hiện được 2 công trình này UBND phường báo cáo,  trình Uỷ 

nhân nhân dân thị xã xem xét quyết định. 

 3. Cử tri đề nghị UBND quan tâm nâng cấp đoạn đường dưới chân cầu lớn của 

tuyến đường Quốc Lộ 1 A đi Phổ Nhơn vì hiện nay đường xuống cấp hố gà, hô voi khó 

khăn cho việc đi lại của bà con Nhân dân. 
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 Trả lời: Tuyến đường này do Uỷ ban nhân dân thị xã quản lý, UBND phường 

kiến nghị xem xét xử lý, tuy nhiên đoạn dưới chân cầu lớn chưa đươc bê tông mặt 

đường, lý do nằm trong hành lang an toàn đường sắt nên không thực hiện được. 

 II. TDP An Trường 

 1. Một số hộ dân có diện tích ruộng dồn điền đổi thửa ở An Trường và có ruộng 

ở Mẫu Thổ đã hoán đổi để UBND đổ đất làm khu dân cư cho đấu giá đến nay đã quá 

lâu nhưng chưa được nhận lại giấy chứng nhận QSDĐ. Đề nghị UBND nên quan tâm 

giải quyết và cho thời gian cụ thể là bao lâu mới có? Vì dân đã ý kiến quá nhiều và lâu 

nhưng đến nay vẫn chưa có. 

 Trả lời: 

 * Diện tích Dồn điền đổi thửa An Trường 

Trong tháng 10 năm 2024 vừa qua, UBND phường Phổ Ninh đã mời Đơn vị tư 

vấn Tân Thịnh Đông vào làm việc. Đến thời điểm hiện tại có tổng số Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đã in sổ và giao cho công dân là 228 Giấy chứng nhận ở hai khu 

vực dồn điền, đổi thửa là Vĩnh Bình và An Trường.  

 Hiện nay số hồ sơ còn lại, UBND phường đã làm việc và yêu cầu Đơn vị tư vấn 

phối hợp cùng địa phương để hướng dẫn công dân bổ sung các giấy tờ theo quy định 

để hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt danh và cấp 

GCNQSD đất.  

 Qua rà soát, đến thời điểm hiện tại còn trên 40 thửa đất chưa được cấp GCNQSD 

đất (số liệu chuẩn xác sau khi rà soát lại vì danh sách số hộ còn lại có sự sai sót, trùng 

lặp tên nên chưa thống kê số liệu cụ thể). Đồng thời, UBND phường cũng đã ban hành 

Thông báo số 122/TB-UBND ngày 01/10/2024 về việc kê khai, lập hồ sơ đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu vực dồn điền đổi thửa để bà con nhân dân đến 

bổ sung thủ tục. Tuy nhiên, qua làm việc với các hộ dân thì đa phần hộ dân đã thực 

hiện thủ tục nhưng vẫn còn có 4, 5 trường hợp báo lại là không thực hiện thủ tục hồ sơ 

được vì trường hợp nhận thừa kế anh em ở xa, mỗi người một nơi nên không thể nào 

về ký hồ sơ được. 

 Hiện nay, bộ phận Địa chính đang tiếp tục rà sót lại danh sách và đối chiếu danh 

sách phê duyệt để xác định trường hợp nào đã có trong danh sách được phê duyệt trước 

đây thì lập hồ sơ đề nghị cấp GCNQSD trước cho hộ dân; số còn lại lập danh sách trình 

thẩm định lại và đề nghị UBND thị xã cấp GCNQSD đất cho hộ dân. 

 * Ruộng ở Mẫu Thổ đã hoán đổi để UBND đổ đất làm khu dân cư cho đấu giá 

 Nội dung này UBND phường đã lập phương án, trình UBND thị xã Đức Phổ 

xem xét, thẩm định để có cơ sở hướng dẫn cho người dân thực hiện thủ tục hồ sơ cấp 

GCNQSDĐ theo quy định. 

 Tuy nhiên, qua các lần có ý kiến với UBND thị xã và các phòng ban liên quan, 

lập phương án hoán đổi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhưng đến nay vẫn 

chưa thực hiện được vì các lý do sau: 
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 - Tại thời điểm xây dựng khu dân cư địa phương không thực hiện thủ tục đầy đủ 

theo quy trình nên không có quyết định thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân nên không 

xác định chính xác được diện tích thu hồi của mỗi hộ gia đình, cá nhân là bao nhiêu 

mét vuông vì số liệu mà thôn (nay là TDP) cung cấp chỉ là số liệu tạm tính hoặc ước 

tính nên không có cơ sở lấy số liệu này thực hiện được. 

 - Việc hoán đổi đất trước đây địa phương không xây dựng phương án hoán đổi. 

Đồng thời tại vị trí hoán đổi đến để tiếp tục sản xuất thì diện tích có sự chênh lệch tăng 

quá nhiều so với vị trí thu hồi đất để xây dựng khu dân cư nên không có cơ sở để cấp 

GCNQSDĐ theo diện tích hiện trạng mà trước đây hoán đổi. 

 Do đó, để thống nhất một số nội dung liên quan đến việc hoán đổi trước đây, 

cũng như diện tích được hoán đổi thì dự kiến UBND phường Phổ Ninh tổ chức họp 

các hộ dân có đất bị thu hồi xây dựng các tuyến đường bê tông, xây dựng khu dân cư 

trước đây vào quý 4 năm 2024 để lấy ý kiến, đưa ra hướng giải quyết cho nội dung này. 

 2. Cử tri đề nghị cần xử lý việc hộ dân đổ phân, phơi củi, bỏ gạch đá ở điểm 

mương sâu An Trường để bà con đi lại và tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp. 

 Trả lời: 

 Đề nghị Tổ dân phố thông báo cho nhân dân có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh 

chung trong khu dân cư, mặc khác UBND phường chỉ đạo các bộ phận liên quan tổ 

chức kiểm tra thực tế, xác định đối tượng để mời làm việc và đưa ra xử lý theo quy 

định. 

 3. Cử tri đề nghị UBND cần làm việc với điện lực và một số hộ dân ngoài nhà 

văn hoá An Trường ( Xóm nhà ngoài đồng ruộng) kiểm tra cho thi công lại đoạn đường 

điện thắp sáng chạy dọc theo Mương Sâu An Trường, vì hiện nay đường điện nay quá 

lâu có cột tre đã ngả, dây điện rơi thấp xuống ruộng của dân có nguy cơ mất an toàn 

cho người dân khi làm ruộng. 

  Cử tri đề nghị UBND cần làm việc với đơn vị viễn thông Đức Phổ thu hồi hết 

các tuyến đường dây không sử dụng vì hiện nay một số đường dây đứt rơi xuống đường, 

trụ quá lâu bị hư hỏng, ngả đổ và gần đường bê tông quá nguy cơ gây tai nạn giao thông 

(điển hình như vị trí trụ tại nhà bà 10 Mau An Trường). 

 Trả lời: Uỷ ban nhân phường có Công văn số 255 và số 256 ngày 5/7/2024 đề 

nghị điện lực Đức Phổ và viễn thông Đức Phổ kiểm tra xử lý. 

 4. Cử tri tiếp tục đề nghị Qua Báo cáo trả lời của UBND về việc xử lý việc xe 

của các doanh nghiệp chạy công trình thi công Kè sông Trà câu đã làm gãy các cột tiêu 

và hỏng đường (bể đường bê tông) đoạn từ QL 1 A đi dưới nhà ông Phạm Thái. Đến 

nay công trình kè Sông Trà Câu đã hoàn thiện chờ nghiệm thu tại sao không khắc phục 

tuyến đường nói trên, đề nghị UBND cần kiểm tra đôn đốc trước khi nghiệm thu. 

 Trả lời:  

 Nội dung này UBND phường Phổ Ninh đã có buổi làm việc với Ban quản lý dự 

án và các đơn vị thi công, tổ dân phố An Trường vào ngày 13/7/2023 và đã có cam kết 
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khắc phục sau khi hoàn thành công trình Kè sông Trà Câu. Tuy nhiên, đến nay các nhà 

thầu, đơn vị thi công chưa khắc phục. Do đó, UBND phường kiến nghi Ban quản lý dự 

án thị xã tiếp tục mời các nhà thầu, đơn vị thi công để làm việc và yêu cầu khắc phục 

những đoạn đường bị hỏng, cột tiêu bị gãy đổ tại tuyến đường này. 

 6. Đề nghị UBND cần quản lý chặt chẽ đất 09 và đưa ra đấu giá để thu ngân 

sách, vì hiện nay có những đám ruộng dân tự ý đổ đất làm tường rào kiên cố và trồng 

cây lâu năm (như đám ruộng ông Huỳnh Đoàn Thân ở Khường Bình, và đám Miêu mà 

ông Huỳnh Đoàn Hiến đổ đất rào lưới trồng cây ăn trái ở An Thạnh năm 2022, UBND 

phường đã xử lý buộc khắc phục, nhưng năm 2023 ông Hiến tiếp tục đổ đất và trồng 

cây, rào tường kiên cố) đề nghị UBND phường xử lý để đảm bảo công bằng xã hội. 

 Trả lời: 

 UBND phường ghi nhận ý kiến và thực hiện thủ tục đấu giá theo quy định đối 

với phần diện tích đất nông nghiệp thuộc đất 09 đối với quỹ đất công ích 5%.  Năm 

2023 cử tri phản ảnh ông Hiến có đỗ đất lấn ra đất 09 do UBND phường quản lí sau 

khi kiểm tra thực tế  và mời làm việc yêu cầu khắc phục. hiện nay ông Hiến đã khắc 

phục xong. Đối với các trường hợp lấn chiếm đất trong thời gian đến UBND phường 

chỉ đạo công chức địa kiểm tra xử lý theo qui định. 

 6. Qua ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Thanh Hùng – PCT UBND thị xã Đức 

Phổ thì việc các hộ dân lấn chiếm đất sai mục đích không có giấy chứng nhận là sai 

mục đích thì chủ tịch UBND phường phải xử lý, vậy tại sao Ông Huỳnh Tuấn Kiệt kéo 

lưới rào chắn đất hành lang đường bộ và rào luôn tuyến đường ra đồng ruộng của dân 

không cho đi lại, ý kiến này đã lâu sao không thấy giải quyết. 

 Trả lời: 

 UBND phường Phổ Ninh đã có văn bản gửi Cục quản lý đường bộ III phối hợp 

để xử lý nhưng đến nay chưa thấy bên phía quản lý đường bộ phối hợp thực hiện, mặc 

khác trong thời qua UBND phường tập trung vào nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án 

cao tốc để kịp thời giao mặt bằng theo chỉ đạo các cấp, thời gian đến kiểm tra xử lý 

trường hợp nêu trên. 

 7. Đề nghị UBND cần kiểm tra việc HTX hàng năm phân bổ phần trăm số tiền 

Thuỷ lợi phí để nạo vét kênh mương là bao nhiêu được phân về cho các xứ đồng như 

thế nào. 

 Trả lời: Tại Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp năm 2023 của UBND phường 

Phổ Ninh ngày 07/12/2023 thì Giám đốc Hợp tác Phổ Ninh trả lời việc nạo vét kênh 

mương trước mùa vụ do Đội trưởng Đội sản xuất ở các Tổ dân phố huy động nông dân 

cùng tham gia nộp tiền mỗi hộ 12.000 đồng trở lên (tuỳ Tổ dân phố) và triển khai thực 

hiện nạo vét kênh mương nội đồng, còn tiền cấp bù thuỷ lệ phí hàng  năm được trích 

30% để sửa chữa các tuyến mương bị hư hỏng và nạo vét kênh mương những tuyến 

chính chứ không cấp để nạo vét kênh mương nội đồng. Tuy nhiên năm 2024 cử tri tiếp 

tục có ý kiến. Để làm rõ nội dung này Uỷ ban nhân dân phường có Công văn số 257 

ngày 5/7/2024 đề nghị Hợp tác xã nông nghiệp giải quyết ý kiến này. 
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 8. Đề nghị UBND cần họp với HTX thống nhất quản lý giá máy băm, máy gặt 

vì hiện nay các địa phương lân cận như Phổ Văn, Phổ Minh giá thấp tại sao giá cả Phổ 

Ninh cao hơn (điển hình như Phổ Văn giá máy băm 115.000 đồng/ sào thì Phổ Ninh 

140.000/ sao; Máy gặt Phổ Văn 160.000 đồng/ sao thì Phổ Ninh 180.000 đồng/ sào). 

 Trả lời: Hằng năm Hợp tác xã nông nghiệp đều tổ chức cuộc họp để xem xét 

định hướng giá máy băm và máy gặt lúa . Nội dung này UBND Phường tiếp tuc chỉ 

đạo HTX tham khảo các địa phương lân cận để định hướng giá cho phù hợp. 

III. TDP Lộ Bàn 

1. Cử tri đề nghị UBND cần quy hoạch khu vực chăn nuôi tập trung cho những 

hộ có đất bị thu hồi trúng cao tốc đề có nơi chăn nuôi, vì hiện nay chuyển ra khu tái 

định cư diện tích nhỏ không cho chăn nuôi trong khi người dân Phổ Ninh chủ yếu sống 

bằng chăn nuôi và trồng trọt. Đề nghị UBND quan tâm. 

Trả lời: 

Nội dung này địa phương chưa cơ sở để giải quyết vì chưa có quy hoạch khu 

vực chăn nuôi cho hộ gia đình, cá nhân được, trong quy hoạch sử dụng đất không có 

quy hoạch loại đất này.  

2. Cử tri Huỳnh Thị Thể ý kiến bà có đám ruộng được cấp cho Liệt sỹ nhưng 

chưa có giấy chứng nhận QSD đất nay UBND rà soát đưa vào đất 09 bà đã liên hệ với 

địa chính nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị UBND quan tâm. 

Trả lời: 

Để chứng minh việc trước đây được địa phương cân đối chia đất theo Nghị định 

64 cho Liệt sĩ đối với hộ bà Huỳnh Thị Thể thì phải có trong hồ sơ địa chính (Sổ mục 

kê); phương án chia đất theo Nghị định 64 hoặc trong bộ chia của thôn trước đây. 

Do đó, bà Huỳnh Thị Thể liên hệ đến bộ phận địa chính phường Phổ Ninh để 

được hướng dẫn.  

3. Cử tri Lê Thị Thu Thuỷ hỏi trước đây hộ bà có thông báo xuống để nhận tiền 

bồi thường nhà nhưng nay sao nói không trúng nhà? Và bà yêu cầu cấp đất lại đúng 

diện tích đất mà hộ bà bị thu hồi và bà không nhận tiền bồi thường chỉ nhận lại đất để 

cho con làm nhà.  

Trả lời: 

Đối với dự án đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua phường Phổ Ninh đã được 

đơn vị, cơ quan chức năng lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định đối với 

những hộ có đất bị ảnh hưởng bởi dự án. Còn việc thu hồi đất mà không nhận tiền bồi 

thường, hỗ trợ mà bà Lê Thị Thu Thuỷ yêu cầu chỉ nhận lại bằng đất, không nhận tiền 

bồi thường thì địa phương không giải quyết được vì không có phương án đất đổi đất. 

Để biết rõ hơn về việc bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất bị ảnh hưởng bởi 

dự án cao tốc thì bà Lê Thị Thu Thuỷ liên hệ đến Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh 

Quảng Ngãi để được giải thích và xem xét giải quyết theo quy định. 
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4. Đề nghị UBND cần kiểm tra nơi trộn bê tông của Dự án đã xả thải hoá chất 

và cát ra đường gây lắng đọng mặt đường nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, đề nghị UBND 

kiểm tra xử lý. 

Trả lời: 

Ngày 28/6/2024 UBND phường kiểm tra thực tế và làm việc với đơn vị thi công, 

đề nghị đơn vị thi công khắc phục tình trạng nêu trên.  

5. Đề nghị UBND cần làm việc với đơn vị thi công công trình trả lại hoàn toàn 

mặt sân bóng Lộ Bàn để con em có sân chơi thể thao. Vì hiện nay xe công trình và vật 

liệu ngổn ngang không có sân chơi thể thao. 

Trả lời: 

 UBND phường thường xuyên nhắc nhở bên phía dự án cũng như đơn vị thi công 

là không được để vật dụng gì trên phạm vị đã quy hoạch dân bóng đá tại tổ dân phố Lộ 

Bàn. Đơn vị đã chấp hành, tuy nhiên do thấy đất trống nên đơn vị thi công đậu xe và 

để một ít vật dụng đơn giản trên khu đất quy hoạch sân bóng đá. UBND phường ghi 

nhận ý kiến và sẽ làm việc với đơn vị thi công, chủ có xe cơ giới để khắc phục nội dung 

này, trả đất cho con em có sân chơi. 

6. Cử tri Nguyễn Thị Út đề nghị UBND cần khảo sát để làm đường bê tông tuyến 

đường vào một số hộ dân ở KDC 18, vì hiện nay đường quá nhỏ, mùa mưa nước trên 

núi chảy xuống như một dòng suối khó khăn cho việc đi lại. Đề nghị UBND quan tâm. 

Trả lời: Việc cử tri đề nghị đầu tư nâng cấp đường bê tông phục vụ  đi lại là rất 

cần thiết. Tuy nhiên nguồn ngân sách Phường không có khả năng đầu tư, chủ yếu phụ 

thuộc vào nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ. Vì vậy UBND phường báo cáo, trình Uỷ 

nhân nhân dân thị xã xem xét quyết định. 

IV. TDP Vĩnh Bình 

1. Cử tri Phạm Thị Gần yêu cầu UBND trả lại giấy chứng nhận gốc mà UBND 

đã thu và làm thủ tục tách thửa ruộng Dồn điền đổi thửa. vì bà có 02 thửa ruộng: 1 thửa 

trúng dồn điền đổi thửa còn thửa còn lại đến nay quá lâu sao không thấy trả lại cho hộ 

bà. 

Trả lời: 

Nội dung này đã được công chức địa chính hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên 

quan đến thửa ruộng còn lại không nằm trong vùng dồn điền đổi thửa cho công dân. 

2. Đề nghị UBND cần khảo sát mở tuyến đường từ đường Huỳnh Công Thiệu ra 

đến sông Măng găng để bà con thuận lợi đi lại trong sản xuất đồng ruộng dưới đồng 

Bàu Xi. 

UBND phường Phổ Ninh đã có 02 lần phát hành văn bản cho Cục quản lý đường 

bộ III, Phòng Quản lý đô thị thị xã Đức Phổ phối hợp tìm hướng giải quyết mở lối đi 

cho bà con nhân dân có ruộng tại khu vực cầu Măng Geng đi sản xuất. Nhưng đến nay 

các cơ quan, đơn vị liên quan chưa phối hợp thực hiện giải quyết được nội dung này. 
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Nội dung này địa phương tiếp tuc kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, phối hợp thực 

hiện. 

V. TDP Thanh Lâm 

1. Cử tri đề nghị UBND phường cần kiểm tra khắc phục cụm loa ở đội 4 Thanh 

Lâm vì hiện nay Nhân dân không nghe một thông tin gì từ cụm loa nói trên. 

Trả lời: Cụm loa đội 4 Thanh Lâm cách xa đài phát trung tâm nên chất lượng 

âm thanh bị nhiễu sóng. Để khắc phục tình trạng này Uỷ ban nhân nhân phường đã chỉ 

đạo đài truyền thanh hoàn thành việc lắp đặt vị trí phù  hợp. 

2. Đồng Xả hồ là đất 5% UBND quản lý nhưng hiện nay dân trồng keo không 

cho đường đi vào những thửa đất phía sau để canh tác. 

Trả lời: 

UBND ghi nhận ý kiến và tổ chức kiểm tra thực tế, xem xét tình hình để đưa ra 

biện pháp xử lý cho phù hợp. 

3. Cử tri đề nghị UBND cần xử lý việc ông Mẫn rào chắn kênh mương không 

cho người dân vào để thả nước, cử tri đã ý kiến nhiều lần nhưng chưa thấy giải quyết; 

đề nghị UBND cần khảo sát cho khai thông tuyến mương chạy qua nhà ông Mão đã bị 

đất cát trôi xuống lấp mương người dân không thả nước được. Đề nghị UBND quan 

tâm giải quyết. 

Trả lời : Nội dung này đã được lãnh đạo UBND phường trả lời trực tiếp tại hội 

nghị tiếp xúc cử tri. Măc khác kiểm tra thực tế tại hiện trường đoạn mương này vẫn 

tưới nước đảm bảo sản xuất, việc rào chắc thửa đất có đoạn mương đi qua sau khi kiểm 

tra đã cấp giấy CNQSDĐ  cho ông Đoàn Khoát và bà Lê thị Thanh Xuân vào năm 2010 

đến năm 2023 chuyển nhượng cho ông Đoàn Văn Mẫn. 

4. Đề nghị UBND cần làm việc với phòng đô thị Thị xã để thu gom các bóng 

đèn đường không sử dụng tuyến đường từ nhà ông Sáu Ngô đi Ba Khâm Ba Tơ vì lâu 

ngày bị hư hỏng gãy đổ xuống có nguy cơ mất an toàn. 

Trả lời: Qua kiểm tra thực tế tuyến đường điện này do nhân dân tự đóng góp tiền 

để thực hiện chương trình thắp sáng đường quê do UBMTTQ phát động. Sau khi nhà 

nước đầu tư điện thắp sáng tuyến đường từ nhà ông Sáu Ngô đi Ba Khâm Ba Tơ thì 

đường điện do nhân dân đóng góp ngừng hoạt động. Đề nghị tổ dân phố Thanh Lâm 

vận động nhân dân tổ thức thu dọn dây điện, bóng đèn nêu trên. 

5. Đề nghị UBND cần xử lý giải quyết việc ông Khẩn đổ đất trái phép trên đất 

Nghị định 64 lấp mương, bà Nương đổ đất lấn ra đường, cử tri đã ý kiến nhưng chưa 

thấy giải quyết. 

Trả lời: UBND phường sẽ phối hợp với tổ dân phố kiểm tra hiện trạng, lập hồ 

sơ xử lý theo quy định. 

6. Đề nghị UBND cần làm việc với đơn vị thị công công trình đường bộ cao tốc 

Bắc Nam phải chạy chậm trên các trục đường đông dân cư, cho xe gạt các đất đá rơi 
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vãi trên đường, ngoài ra làm việc với hộ dân có chuối trồng trước nhà ông Kiều để hạn 

chế che khuất tầm nhìn nguy cơ mất gây tai nạn giao thông. 

Trả lời: 

- UBND phường Phổ Ninh sẽ làm việc với lãnh đạo cơ quan liên quan, đơn vị 

thi công công trình dự án đường cao tốc Bắc – Nam để yêu cầu khắc phục, xử lý nếu 

để xảy ra tình trạng làm rơi vãi đất, đá trên các tuyết đường có xe công trình chạy qua.  

- UBND phường chỉ đạo công an phường kiểm tra, xử lý hộ dân trồng các loại 

cây, trồng cỏ làm cho khuất tầm nhìn đối với người tham gia giao thông. 

Trên đây là báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của UBND phường Phổ 

Ninh. Kính báo cáo HĐND phường.  

Nơi nhận:                                                                         

- Thường trực Đảng ủy;                                                                   CHỦ TỊCH 

- Thường trực  HĐND phường;        

- Đại biểu HĐND phường;                                                                                                 

- CT, các PCT phường; 

- UBMTQVN Phường; 

- Địa chính- xây dưng- môi trường; 

- Cán bộ giao thông thủy lợi; 

- Lưu:  VT.                                                                                                  

                                                                                                                          Võ Tấn Điệp 
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